



# BÁC HỒ MỘT TÌNH YÊU BAO LA

Vừa phải - Tình cảm sâu sắc

Nhạc và lời: THUẬN YẾN



(Nhạc



) Bác



Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng  
Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng



dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời  
dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời



Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời  
rất thanh cao không gợn chút riêng tư. Mọi ngàn đời



Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam (Nhạc  
ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam



Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa  
Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh.



Bác yêu đàn cháu nhỏ, Trung thu gửi cho quà.  
Bác đem mùa xuân về, dâng hoa đẹp cho đời.



Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng.  
 Bác như bài dân ca ru em bé vào đời.



Bác thương người chiến sĩ, đứng gác  
 Bác như vì sao sáng, sáng giữa



ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi,  
 trời bao la, như cánh chim không mỏi



gửi muôn vàn yêu thương. Bác viết thư thăm  
 bay khắp miền quê hương, như cánh chim không



hỏi gửi muôn vàn tình thương. Bác...  
 mỗi...



...bay khắp trời Việt Nam. Xin khắc sâu ơn Người



*Rubato*

*p* trong tâm lòng *mf* Việt Nam.

# Sheet Bác Hồ một tình yêu bao la, file .PDF

"1. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Bác Hồ một tình yêu bao la của tác giả Thuận Yến đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Bác Hồ một tình yêu bao la
- Tác giả: Thuận Yến
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/203-bac-ho-mot-tinh-yeu-bao-la>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)